



รายงานผลการดำเนินการของผู้ผลิตเครื่องประดับที่รับผิดชอบ ประจำปี 2020

ที่มา

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1997 โดย นาย แจ็ค ออลชิน่า ประธานบริษัท ซึ่งได้มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอา ทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาด, การบริการลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์และที่สนับสนุนทางเทคนิค กระบวนการผลิตเครื่องประดับ ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อในการดำเนินธุรกิจ คณะผู้บริหารได้เป็นสมาชิกของสภาผู้ผลิตเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบต่อมาตั้งแต่ ปี 2016.

โดยทั่วไป

ความสอดคล้องด้านกฎหมาย

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ได้แต่งตั้งบุคคลที่เฝ้าระวัง และติดตามในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

นโยบาย และการนำไปใช้

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ได้จัดให้เป็นผู้รับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหมายรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน, นโยบายการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อที่ดี, นโยบายด้านแรงงานเด็ก, นโยบายบังคับใช้แรงงาน และนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ นโยบายทั้งหมดถูกส่งเสริม และนำไปใช้ทั้งบริษัท และหุ้นส่วนธุรกิจ

การรายงาน

ในระหว่างปีนี้ Eclats Jewelry Co.,Ltd. จะจัดให้มีรายงานการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ ประจำปี เพื่อที่จะส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ รายงานนี้จะจัดทำขึ้นเป็นรายปี และสื่อสารไปยังหุ้นส่วนธุรกิจ ตามข้อกำหนดของ RJC

การบัญชีและการเงิน

โดยที่บริษัทมีการจัดการที่ดีสำหรับการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ บริษัทจึงกำหนดให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของเรา การจัดการด้านการเงิน และการบัญชี ได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อ และ สิทธิมนุษยชน

หุ้นส่วนธุรกิจ

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ให้ความมั่นใจว่า บริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจจะทำให้ธุรกิจเครื่องประดับเติบโตระดับโลก โดยความพยายามที่เหมาะสมร่วมกับหุ้นส่วนธุรกิจ จะชี้นำสู่เป้าหมายในอนาคต



สิทธิมนุษยชน

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชน เราเชื่อว่าการมีจัดการที่ดีในด้านธุรกิจและดำเนินไปกับการเคารพสิทธิมนุษยชน เพื่อที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนในสังคมของเรา ดังนั้นเราจึงมีความมุ่งมั่นในเรื่องสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการในบริษัทของเรา

การจัดหาจากผู้มีฝีมือ หรือเมืองขนาดเล็ก และการพัฒนาสังคม

เราทราบว่า เป็นหนึ่งในธุรกิจกลางน้ำของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตเครื่องประดับ ดังนั้นเราจึงมีความรับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการพัฒนาในชุมชนของเรา เราจะไม่ยอมรับการจัดหาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ยงสูง

การตัดสินใจและการจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

Eclats Jewelry Co.,Ltd. นั้นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์ ดังนั้นเราจึงไม่มีความมุ่งหวังให้มีการตัดสินใจ หรือจ่ายค่าอำนาจความสะดวกใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัย

สถานที่ตั้งของบริษัทของเรา อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีในประเทศไทย ซึ่งที่นี่มีมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

นโยบายการจัดการด้านแรงงาน

การจ้างงาน

บริษัทของเราได้มีการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานของประเทศไทย เรามี การจ้างงาน, ชั่วโมงการทำงาน, การจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน, กระบวนการด้านระเบียบวินัยการทำงาน, กระบวนการร้องเรียน ทั้งหมดเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย เราไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก, ไม่บังคับใช้แรงงาน, และไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานของเรา พนักงานของเรามีอิสระในการเข้าร่วมตัวและต่อรอง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เราเป็นสำนักงาน และมีพื้นที่ทำงาน การอนามัย,ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม นั้นสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่มีวัตถุอันตรายในสถานที่ของเรา ให้คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ



ECLATS Jewelry Co., Ltd.

สรุปในปี 2020

Eclats Jewelry Co.,Ltd. ในปี 2020 มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดในการปฏิบัติของ สภาผู้ผลิตเครื่องประดับที่
รับผิดชอบ ทั้งๆ ที่ในปี 2020 บริษัทเผชิญหน้ากับ covid-19 แต่การจ้างงานถูกนำมาใช้เพื่อให้ผ่านวิกฤติ ตามนโยบายของ
รัฐบาล และสอดคล้องกับข้อกำหนดในการปฏิบัติของ RJC ผู้จัดหาทั้งหมดมีความเรียบร้อยดี, ไม่มีการกำหนด Red-flagged
ผู้บริหารจึงพิจารณา ทบทวนการปฏิบัติให้กระชับในส่วนของกระบวนการทั้งหมดของ RJC และขอการรับรองใหม่ ในปี 2021
หลังจากที่เอกสารการรับรองหมดอายุ

ฝ่ายบริหารจัดการ